
sþ. 45. Fyrirspurn [45. mál]
til viðskiptaráðherra um verðlagsmál.

Frá Jóni Magnússyni.

1. Hafa verið gerðar kannanir á því nýlega:
a. hvers vegna almennt vöruverð er hærra hér á landi en í nágrannalöndunum,
b. hvort samkeppnishömlur eða samráð söluaðila og framleiðenda um verðlagningu

valdi hækkun verðs á þeim vörutegundum sem frjáls álagning gildir um,
c. hvort farmgjöld á flutningum til landsins eru eðlileg miðað við farmgjöld í

nágrannalöndunum?
2. Hafi þær kannanir, sem um getur í 1. tölu!. a-c verið gerðar, hverjar eru þá

niðurstöðurnar? Sé svo ekki, er þá ekki full ástæða til að láta slíkar kannanir fara fram
hið fyrsta?


